



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี - โท ประจำปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี -
โท ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2566 ได้พิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์
รับทุนภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 25 กันยายน 2564
และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1671/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี - โท ประจำปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

อนึ่ง ผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์
และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับทุน กรณีที่มี
ผู้สละสิทธิ์ภายหลัง มหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผ่าน
ระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เพื่อรับทุนทดแทนตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวต้องมีผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา ตาม
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี - โท ประจำปี
การศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

- เอกสารแนบท้ายประกาศ -

รายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี - โท ประจำปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชา	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	โรงเรียน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	1	นางสาวจวีร์รัตน์ จันทร์เพ็ญ	วิทยาศาสตร์จุฬารัตนาธิราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
	2	นายศรุต จารุกุลธนดล	ชุมชน
	3	นางสาวชญานิน แสงใส	วิทยาศาสตร์จุฬารัตนาธิราชวิทยาลัย เลย
สาขาวิชาฟิสิกส์	1	นายยศวิชญ์ งามสำโรง	สุรนารีวิทยา
	2	นายภูวพัฒน์ ยาชมภู	ปากช่อง
สาขาวิชาเคมี	1	นายเมฆินทร์ เชื้อไธสง	สำโรงทาบวิทยาคม
สาขาวิชาชีววิทยา	1	นายรัฐกร เทพารักษ์	นางรอง



**ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา**

1. ผู้มีสิทธิ์รับทุน

- ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ที่ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับทุน
- มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลัง หรือไม่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์ หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้
- อนึ่ง กรณีมีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอาจเรียกรายชื่อสำรองของสาขานั้น ๆ ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เพื่อมายืนยันสิทธิ์รับทุน ทั้งนี้ กรณีที่เรียกรายชื่อสำรองครบแล้วยังมีทุนว่างอยู่ มหาวิทยาลัยอาจเรียกรายชื่อผู้สมัครรับทุนที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เพื่อมารับทุน โดยเรียงตามลำดับคะแนน
- ผู้ได้รับทุนต้องลงนามทำสัญญารับทุนดังกล่าว ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

2. ผู้ที่ไม่ได้รับทุนแต่ประสงค์เข้าศึกษา

ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ที่ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-4422-3717 (คุณปิยพร)